

Bloggang.com ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ชวนชาวบล็อก แก๊งร่วมงานมีทติ้งและ มอบรางวัล “สายสะสาย บล็อกแก๊ง”



เว็บไซต์ Bloggang.com ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 จัดมีทติ้งและงานมอบรางวัล **BlogGang Popular Award ครั้งที่ 9** ในงาน **BlogGang's First Date: Chat & Chill in the Garden** ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลและเป็นกันเอง โดยมีชาวบล็อกแก๊งเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง



BlogGang's First Date: Chat & Chill in the Garden จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ และเปิดโอกาสให้ชาวบล็อกแก๊งได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุย ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากชาวบล็อกแก๊งจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมแฟนท์ถุงผ้าน่ารัก ๆ และลุ้นไปกับการจับฉลากมอบของรางวัลพิเศษที่ทีมงานตั้งใจขนกันมาแบบไม่อั้นแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ถือเป็นไฮไลท์ของงาน นั่นก็คือการประกาศมอบรางวัล **BlogGang Popular Award ครั้งที่ 9** หรือที่ชาวบล็อกแก๊งรู้จักกันในชื่อ “สายสะพายบล็อกแก๊ง” โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ร้านCoffee Model

คุณยุววรรณ ไก่ฤทธิ์ หรือคุณแหม่ม บล็อกแก๊ง Product Manager เว็บไซต์ Bloggang.com ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความไว้อาลัยต่อ คุณyysswim สมาชิกบล็อกแก๊งที่เพิ่งจากไป พร้อมแสดงจุดยืนของบล็อกแก๊งที่จะเป็นแหล่งรวมความทรงจำและประสบการณ์ที่มีประโยชน์ของชาวบล็อกแก๊ง ซึ่งเรื่องราวของคุณyysswim จะถูกจดจำอยู่ในใจชาวบล็อกแก๊ง และจะยังมีคอนเท้นท์ดี ๆ คงอยู่ในเว็บไซต์บล็อกแก๊งไปตลอดไม่ถูกลบไป

หลังจากจบการกล่าวเปิดงาน ชาวบล็อกแก๊งก็ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแฟนท์ถุงผ้าบล็อกแก๊ง พร้อมกับฟังดนตรีอะคูสติคเบา ๆ คลอบรรยากาศในสวน ต่อด้วยกิจกรรมไฮไลท์ การมอบรางวัล “สายสะพายบล็อกแก๊ง” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บล็อกที่ชนะการโหวตจากชาวบล็อกแก๊ง โดยแบ่งออกเป็น 33 สาขา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

ในงานนี้ ชาวบล็อกแก๊งได้พกความน่ารักมาฝากทีมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายในธีม **Hat**

Party หรือแม้กระทั่งนำของที่ระลึกและขนมมาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ และทีมงานได้ลิ้มลอง แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพนอกจอ ที่ได้จากการรู้จักกันผ่านเว็บไซต์บล็อกแก๊ง

นอกจากชาวบล็อกแก๊งจะได้ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ แล้ว ทีมงานยังขนของที่ระลึกรางวัลพิเศษมาให้ร่วมลุ้นกันอีกมากมายถึง 60 รางวัล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการมอบรางวัล “การแต่งกายยอดเยี่ยม” และรางวัล เซอร์ไพรส์ สร้อยคอทองคำพร้อมจี้รูปตัว B สัญลักษณ์ของบล็อกแก๊ง มูลค่า 1 บาท งานนี้เรียกได้ว่าทั้งสนุก และยังได้ของรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วย